

# นิมาชัยสาร



ปีที่ 40 ฉบับที่ 126 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

## หัวข้อเค้าโครง “โครงการปลูกปัญญา ฯ” ที่ส่งแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดโครงการ “ปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” เพื่อ  
 น้อมถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการจัดทำผลงาน  
 วิชาการประเภทตำราและหนังสือ มีคณาจารย์แจ้งความประสงค์จะส่งผลงานจำนวน 157 คน คณะ  
 ครุศาสตร์ จำนวน 30 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 28 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน  
 37 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 34 คน และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 28 คน  
 ขณะนี้มีผู้ส่งเค้าโครงตำราแล้วจำนวน 32 คน ดังนี้

คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 คน ผศ.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ เรื่องเครื่องมือวิจัย ผศ.บุบผา เรื่องรอง  
 เรื่องสุขอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์มานะ ขุนวิชัย เรื่องชุมชนจรณชนนครศรีธรรมราช : อัตลักษณ์ทาง  
 วัฒนธรรมของชุมชนภาคใต้ตอนกลาง ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาทะกาญจน์ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร  
 การศึกษา อาจารย์จุฑามาศ ศุภพันธ์ เรื่องพันธุศาสตร์ และ ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ เรื่องแคลคูลัส 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน อาจารย์เชมณัฐ อินทรสุวรรณ เรื่อง  
 มาตรฐานงานพัฒนาชุมชน ว่าที่ ร.ต.หญิงณิชา ยั่งยืน เรื่องกฎหมายลักษณะตัวเงินและบัญชีเดินสะพัด

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 22 คน อาจารย์กรกฎ จำเนียร เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร อาจารย์  
 ชลินธร ธานีรัตน์ เรื่องบัญชีการเงิน อาจารย์เตชิตา สุทธิรักษ์ เรื่องการวางแผนและการจัดการโครงการ  
 อาจารย์นราธิป ธีรนาทร เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน อาจารย์นิภารัตน์ นกตรีพงศ์ เรื่องทฤษฎี  
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 อาจารย์นุชนารถ กฤษณรมย์ เรื่องการบริหารค้าส่งค้าปลีก ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน  
 เรื่องการโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค อาจารย์บุษลิน บัวทิพย์ เรื่องกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวใน  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์พรชนก พงศ์ทองเมือง เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการจัดการ  
 ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน เรื่องการบัญชีขั้นสูง 2 อาจารย์พิชณุตม์ เพ็ญมาศ เรื่องการจัดการสมัยใหม่ อาจารย์  
 เพียงใจ คงพันธ์ เรื่องการจัดการสำนักงาน อาจารย์ภัทราวรรณ วังบุญคง เรื่องการจัดการพาณิชย์  
 อิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์มนทิรา สังข์ทอง เรื่องสัมมนาทางการจัดการ อาจารย์มัลลิกา คงแก้ว เรื่องการบัญชี  
 2 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินวล เรื่องพิธีกรมืออาชีพ

(ต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

## ความคืบหน้าโครงการปลูกปัญญา ฯ (ต่อจากหน้า 1)

อาจารย์นุชนารถ กฤษณมรณย์ อาจารย์นัตติกานต์ สมนึก อาจารย์ปาริฉัตร ศรีศิริวัณ และอาจารย์ศณัฏฐา ชีระชุนท์ (คณะกรรมการประจำสาขาการตลาด) เรื่องหลักการตลาด อาจารย์วิสุทธิ เพชรรัตน์ เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อาจารย์ศณัฏฐา ชีระชุนท์ เรื่องการจัดการตราสินค้า ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา เรื่องการโฆษณากับสังคม อาจารย์โสภณ ชุมทองโต เรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์อมรรัตน์ เชาวลิต เรื่องการบัญชีชั้นกลาง 1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน อาจารย์อรจิตร ไชยลิขิต เรื่องพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ธรรมสันต์ สุวรรณโรจน์ เรื่องหลักการเขียนโปรแกรม (กรณีภาษาซี)

ส่งเค้าโครงได้ที่คุณวรรณี นนทโชติ สนอ.ชั้น 3 (ชั้นตอน คือ เมื่อท่านส่งเค้าโครงมาแล้วจะจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขและเขียนใหม่ให้สมบูรณ์ต่อไป)

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ

หน่วยงานที่ท่านสังกัด หรือบทความดี ๆ ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์

Email [pr\\_nstru@hotmail.com](mailto:pr_nstru@hotmail.com)

## เรื่องเล่าจากสภาวิชาการ (ต่อจากหน้า 3)

ลงในเว็บบล็อก ในมหาชัยสาร ไม่จำเป็นต้องเขียนยาว ๆ เขียนไปเรื่อย ๆ ทำยที่สุดค่อยนำมาสังเคราะห์แต่งเติมก็สามารถที่จะเป็นงานทางด้านวิชาการตำรา หนังสือที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ ซึ่งประเด็นนี้อยากให้อาจารย์รุ่นน้องๆ นำไปลองใช้ดู

การทำวิจัยในชั้นเรียนเช่นเดียวกันอาจเริ่มต้นได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยอาจารย์หาหนทางในการแก้ไขปัญหาในรายวิชาที่ตนสอน คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือคิดค้นวิธีการพัฒนานักศึกษาระหว่างภาคเรียน จากการเรียนการสอน เมื่อถึงสิ้นภาคเรียนมหาวิทยาลัยจัดประชุมให้คณาจารย์ได้มานำเสนอวิจัยในชั้นเรียนซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนครบทั้ง 5 บท เช่นรูปเล่มงานวิจัย สิ่งที่ได้รับนอกจากพัฒนานักศึกษาได้แล้ว ผู้ร่วมรับฟังยังสามารถต่อยอดแนวความคิดจากการเข้าฟังได้อีกด้วยเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอีกทางหนึ่ง

ข้อคิดและประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านล้วนเป็นสาระประโยชน์อย่างยิ่งบางประเด็นเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไรนักแต่ก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างอยู่ที่เราพร้อมลงมือทำ จึงอยากฝากสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนางานทางวิชาการของเรา

## เรื่องเล่าจากสภาวิชาการ

ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2554 เป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนสิ้นปี และเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสภาวิชาการหลาย ๆ ท่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนคณะให้มาทำหน้าที่ในกรรมการสภาวิชาการแห่งนี้ โดยเฉพาะกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.สุพัตร์ พิบูลย์ ,รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, รศ.ดร.พงศ์ หรดาล และผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องเป็นวาระที่สอง คือ ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ และ รศ.ดร.เริงชัย ต้นสกุล ในส่วนกรรมการภายในมหาวิทยาลัยมีตัวแทนจากคณะท่านใหม่ ได้แก่ รศ.ดร.ไมตรี จันทรา และ ผศ.ศุภมาตร์ ปาลรังษี และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นวาระที่สอง คือ ผศ.ดุสิต หวันเหล็ก , ผศ.สุภาพ บุญเรือง และ ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา

วาระที่สำคัญครั้งนี้คือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา และที่น่ายินดียิ่งคือ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย นำหลักสูตรใหม่เข้าสู่สภาวิชาการสูงถึง 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ , หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นอกจากนี้ยังมีวาระที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

บรรยากาศการประชุมในวันนั้น คณะกรรมการทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้แต่ละหลักสูตรได้นำไปทบทวน หรือปรับปรุง เพื่อเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเป็นลำดับต่อไป สำหรับการดำเนินงานในงานวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้น กรรมการได้ให้ข้อคิดซึ่งมีประเด็นที่มาเล่าสู่กันฟัง เช่น การทำผลงานวิชาการสามารถเริ่มต้นจากง่าย ๆ ด้วยการให้อาจารย์ฝึกเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ต่างๆ

(ต่อหน้า 2)

### แนะนำอาจารย์ใหม่



**ชื่อ** นายธีระ ราชพล **ชื่อเล่น** ป๊อก

**สังกัด** คณะวิทยาการจัดการ **หลักสูตร** นิเทศศาสตร์

**ประวัติการศึกษา** ระดับปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์และวิทยุ

โทรทัศน์ จากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับปริญญาโท

สาขาการออกแบบโฆษณา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

**ประวัติการทำงาน** บริษัทท้อปโทร แอ็ดเวอร์ไทซิง จำกัด

บริษัท กันตนา จำกัด บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

**ที่อยู่ปัจจุบัน** บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม

จังหวัดนครศรีธรรมราช



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ ช่างसान  
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ  
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปีเถาะ ฝนคลายความตึงเครียดกับการแจ้งข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการ ในคอลัมน์พักเที่ยงกันแบบสบาย ๆ

**ข่าวประเดิม** เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอาหารเพื่อพ่อ งานนี้คุณปติ ดร.สมปอง รักษาธรรม ได้คะแนนไปเต็มสิบแต่ส่วนเท่าไรต้องถามไถ่ผู้ร่วมงานแบบเริด ๆ อย่าง รศ.วิมล คำศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตลอดทั้ง อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ ที่ได้พกพาคนรู้ใจใกล้ตัวไปเทียบเคียงแถมได้ลิ้มรสผัดหมี่สูตรปากพั้งของหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง พร้อมขนมหวานสูตรลับบับพ่อ(ครัว) จนทำให้น้องสาวสุดใจถามไถ่ว่าทำเองหรอ หน้าตากับขนมไม่เห็นไปกัน ุ้ย คุณน้องฝีมืออยู่ที่ความตั้งใจจ้า แล้วงานต่อไปจะพิสูจน์อีกไม่เชื่ออย่าลบหลู่

**ข่าวแซวเล่น** วันเดียวกันนั่นเองโรงเรียนสาธิตจัดงานวันพ่ออย่างอลังการดาวล้านดวงก็ไม่ปาน เห็นคุณพ่อ คุณแม่่มือใหม่แต่ซบซ่านาญอย่าง อาจารย์ปิ่นฤดี หนูบุตร เครียดมาหลายวันกับคุณลูกผู้สวยปราดเปรี้ยว เชี่ยวจนคุณครูประจำชั้นอนุบาล 1 สองภาษาบอกว่าหน้าสวย แก่นแก้ว เหมือนทัดดาวบุษยา แต่ที่แน่ ๆ ฉลาดเกินเด็กด้วยนะ เพราะพอเห็นไม้เสียบมีการแนะนำเพื่อน ๆ ว่า “อาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ของแม่ เราด้วยนะชื่ออะไรแล้วนะ” ว้าว ว่าแล้วไม้เสียบได้ที “นี่คุณนายตกลงจะรำหรือไม่ ถ้าไม่รำจะตีทั้งแม่ทั้งลูก” เท่านั้นเองเธอจึงได้ปฏิบัติกรำวงสาวบ้านแต่ได้อย่างงามด ไม่เชื่อถามแม่ปิ่นดูซิค่ะ

**อีกสักข่าวละกัน** กับแม่วัลย์ภรณ์ ตรีเกลี้ยง คุณแม่ของน้องลีซอ ผู้ไม่เคยรู้สือ ได้รับการยืนยันจากคุณแม่ว่า “ลูกหนูนะ อย่างอื่นไม่รู้ค่ะอาจารย์แต่เรื่องรำเธอยอดเยี่ยมนะคะ เพราะตั้งแต่เรียนอยู่ 2 ภาษานี้จนปีนี้ขึ้น อนุบาล 3 แล้ว ได้รำอยู่หน้าตลอด ถ้าไม่มีฝีมือหนูขอยืนยันว่า อาจารย์ธีรวัฒน์ ไม่ให้รำด้านหน้าหรอก” หลังอนุพูดด้วยความชื่นชมในผลงานของลูกสาวแสนสวย แต่ไม้เสียบยืนยัน นิ่งยัน และนอนยัน ลีซอเค้าเป็นเด็กเก่งยอดเยี่ยมมากมาก แถมตัวเล็กด้วยที่ได้อยู่หน้า ไม่ใช่ฝีมืออย่างเดียวหรอกคะคุณน้อง ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น นี้อะไรไหลมาตามน้ำหรือจะ เห็นคุณแม่รำไม่ได้เลย แล้วโหง่น้องลีซอถึงได้อยู่ด้านหน้าละตัวเอง

**ข่าวเก็บตก** ข่าวแจ้งก่อนล่วงหน้าของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลังจากที่คุณปติสาวสวยคงคู่ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล ไปเยี่ยมเยียนเดินสายยังคณะมนุษยฯ วันทำบุญเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ไม่รู้ไปเซดเรตตั้งเรื่องการทำอาหารหรืออย่างไร หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนางสาวไทย เธอก็ได้เสียบเคียงเชิญไม้เสียบว่า “พี่คะวันที่ 23 ธันวาคมนี้ เรียนเชิญที่คณะเทคโนโลยีฯ นะคะ ตอนเย็น ๆ หนูจะเลี้ยงที่คณะบ้าง” ไม่ต้องถามเรื่องวาระและโอกาส เพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่จึงรับคำไปเต็ม ๆ ยังไม่ได้กินแต่มีความประสงค์จะอวยพรเพื่อยืนยันก่อนล่วงหน้าว่าขอบคุณเจ้าภาพจ้า

**ก่อนปิดแท่น** แอบแซว อาจารย์วิชิต สุขทร กันบ้างดีกว่า ช่วงนี้ดูล่ำซำผิดหูผิดตา ไม่รู้เพราะอ้วนหรือว่าทางสำนักทะเบียนเลี้ยงดี ถึงโตวัน โตคืน แต่เค้าไม่โตเฉพาะหุ่นนะจ๊ะ น้ำใจยังงามเลย วันก่อนเจอกับไม้เสียบที่โรงเรียนสาธิตเพราะไปช่วยน้อง ๆ ตัดเพลง ทำซีดี จนทำให้การแสดงของสองภาษาระดับอนุบาลสามารถแสดงได้สวยงาม จนเป็นที่ปลื้มปิติแก่เหล่าแม่ลูกผูกพันที่แซวข้างต้นนี้แล...ไม่เสียบลูกชิ้น รีเทิร์นปี 54